



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คณะทำงานรวบรวมข้อมูลฯ กิจกรรมฯ โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๒๗๑๒)

ที่ กท ๐๒๐๐/๖๕๐๓

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๑๒ เขตดินแดง

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุป
ประเด็นสำคัญและข้อสั่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๑๒ เขตดินแดง ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายกิมุข สิมะโรจน์)
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ส่วนเลขาการ สลป.
รับที่... กท ๑๒๐๐/๑๖๒๗/๙๐
วันที่... ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕
เลขที่... ๕:๐๖๔ กท
บันทึกข้อความ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่... รพ. ๕๖
วันที่... ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา... ๑๗.๓๐ น.
ป.ระกอบ.
ภัสวรินทร์

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานเลขาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒๒๒๑๒๕๔๑ ต่อ ๑๐๒๓)

ที่ กท ๑๒๐๐/๑๖๒๗/๙๐

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่กิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๑๒ เขตดินแดง

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่กิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๑๒ เขตดินแดง

ในการนี้ สำนักงานเลขาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการสรุปสาระสำคัญและขอส่งการจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๑๒ เขตดินแดง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑/๖:

(นางอรกัญญา บุญยมहाศาล)

ผู้อำนวยการส่วนเรื่องราวจังหวัด
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขาการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเลขาการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(นางวันทนี วัฒนนะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

- ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางสรุปสาระสำคัญ และประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนจากกิจกรรมฯ
- สำเนาเรียน รป.กทม. เพื่อทราบ ติดตาม และรายงานผลให้ ผว.กทม. ทราบ

(นายชจิต ชัชวานิชย์)

ปลัดกรุงเทพมหานคร

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

สรุปสาระสำคัญจากกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” สำนักงานเขตดินแดง

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒

สำนักงานเขตดินแดง

ที่	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
๑.	<p>ที่ประชุมได้รับฟังและพูดคุยการบริหารจัดการและปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดินแดง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ การจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย</p> <p>- พื้นที่ทำการค้าไม่ควรก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือเบียดเบียนผู้ใช้ทางเท้าและถนนในการสัญจร สนข.ดินแดง ควรทำข้อมูลแยกประเภทผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย และสำรวจว่าจุดใดควรต้องได้รับการแก้ไขก่อนหลัง</p>	- สนข.ดินแดง
	<p>๑.๒ ปัญหาน้ำท่วมขัง</p> <p>- ให้ สนข.ดินแดง สำรวจเครื่องสูบน้ำที่พร้อมใช้งานและเสื่อมสภาพว่ามีกี่เครื่อง เพื่อให้ดำเนินการจำหน่ายและจัดซื้อทดแทน</p>	- สนข.ดินแดง
	<p>๑.๓ ปัญหาหนูแฝดดินแดง</p> <p>- ห้ามให้อาหารสัตว์ การกำจัดและจัดเก็บขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนู</p>	- สนข.ดินแดง
	<p>๑.๔ พื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม</p> <p>- ติดป้ายเตือนความเร็ว ทำเส้นชะลอความเร็ว ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งไฟกระพริบแจ้งเตือน ติดตั้งไฟสัญญาณอัจฉริยะสำหรับคนข้ามถนน โดยควรติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ลดปัญหารถขับเร็วเกินกำหนด เพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม ๙ จุด เช่น หน้าสวนป่าวิภาวดีรังสิต หน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ สวนหย่อมข้างดับเพลิงสุทธิสาร ควรเพิ่มการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม</p>	- สนข.ดินแดง - สจส.
	<p>๑.๕ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>- ให้ สนข.ดินแดง ตรวจสอบในระบบ Traffy Fondue เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างด้วย เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เร็วขึ้น</p>	- สนข.ดินแดง

ที่	สรุปประเด็นและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
	<p>๑.๖ เรื่องอื่น ๆ</p> <p>(๑) สนข.ดินแดง ควรจัดให้มีพื้นที่ Smart Safety Zone โดยบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่</p> <p>(๒) การใช้กัญชาและกระท่อมในการรักษาโรคของผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในชุมชน จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขพบว่า มีหลายบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนปลูกกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้รักษาโรค โดยเชื่อว่ากัญชาและกระท่อมสามารถรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรค ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขควรจัดทำข้อมูลกึ่งงานวิจัยผู้ใช้กัญชารักษาโรคที่อาศัยอยู่ในชุมชน ขณะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน เช่น มีผู้ใช้กัญชาในการรักษาโรคที่อาศัยอยู่ในชุมชนกี่คน มีผู้ปลูกที่บ้าน และเป็นบุคคลกลุ่มใดที่ปลูกเพื่อใช้เป็นข้อมูลว่าการใช้แพทย์ทางเลือกรักษาโรคกับการใช้ยาแผนปัจจุบันมีผลการรักษาแตกต่างกันอย่างไร</p>	<p>- ทปช.ผว.กทม. (พล.ต.อ. อติศัพท์) - ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกแห่ง</p>
๒.	<p>การดำเนินการ Traffy Fondue</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ การเปิดอบรมพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะให้ใช้ Traffy fondue โดยให้พนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะในพื้นที่ช่วยดำเนินการปิดเรื่องในแอปพลิเคชันที่ได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชน</p> <p>- สวทช. เปิดพีเจอาร์ใหม่ในการแจ้งปัญหา Traffy Fondue สำหรับปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขโดยแบ่งเป็น การศึกษาปัญหา การจัดทำนโยบาย การของบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนทางกฎหมาย</p>	<p>- ทุกสำนักงานเขต</p>

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนจากประชาชน ในกิจกรรม “ผู้ว่า กทม. สัญจร” ครั้งที่ ๑๒
สำนักงานเขตดินแดง
วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลำดับที่	สรุปข้อร้องเรียนและข้อสั่งการ	มอบหมายดำเนินการ
๑	<p>รับเรื่องร้องเรียนจากการลงพื้นที่พบปะประชาชน</p> <p>ชุมชนซอยแสนสุข ซอยประชาสังเคราะห์ ๒๔ ถนนประชาสงเคราะห์</p> <p>๑. ขอให้ลอกท่อระบายน้ำในซอยประชาสังเคราะห์ ๒๔ เนื่องจากไม่ได้ลอกมา ๒ ปีแล้ว</p> <p>๒. ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากบ่อเก็บน้ำเสียกลางซอยบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๙๙</p> <p>๓. ขอให้ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ (ทางด่วนน้ำจากคลองบางซื่อไปยังคลองสามเสน) ที่ฝังอยู่คลองงามของ เนื่องจากชำรุด ทำให้น้ำไหลพุ่งใส่บ้านเรือนประชาชน</p> <p>๔. ขอให้เร่งรัดจ่ายเงินค่าจ้างครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เร็วขึ้น</p> <p>๕. ขอให้พิจารณาเรื่องการบรรจุครูอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็ก</p> <p>๖. ขอให้ปลดล็อกเรื่องระยะเวลาการให้ทุนประกอบอาชีพของเด็กที่พ้นจากการบำบัดหรือควบคุมการประพฤติจากยาเสพติด ไม่ต้องถึง ๑ ปี</p> <p>๗. จัดหาพื้นที่ทำการค้าในตลาดของทุกเขตให้กับคน ๕ กลุ่ม ได้แก่ ผู้พันโทฯ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ยากจน ผู้เร่ร่อน และผู้พิการ</p> <p>๘. ผว.กทม. แนะนำว่า ดำรวจชุมชน เจ้าหน้าที่เทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ควรทำงานเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกัน เพื่อให้เป็นรูปธรรม</p>	<p>- สนน.</p> <p>- สนน.</p> <p>- สนน.</p> <p>- สนข.ดินแดง</p> <p>- สพส.</p> <p>- สพส.</p> <p>- สพส.</p> <p>- สนข.ดินแดง</p>
๒	<p>บริเวณตลาดห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์</p> <p>๑. ประชาชนขอให้แก้ไขปัญหามลพิษขององค์การโทรศัพท์ไม่เสมอกัน บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ ๒๖ หน้าบ้านเลขที่ ๓๐๐๔</p> <p>๒. พนักงานกวาดถนน เสนอความเห็นว่าคุณปฏิบัติงานควรมีกระเป๋าล้างและชิป</p>	<p>- สนข.ดินแดง</p> <p>- สสส.</p>
๓	<p>ซอยอินทามระ ๕๓ ถนนประชาสุข</p> <p>๑. ผว.กทม. สั่งการให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนและทางเท้าบริเวณซอยอินทามระ ๕๓ ถนนประชาสุข และซอยประชาสงเคราะห์ ๒๗ หลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>๒. ประชาชนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงถนนประชาสุข เพื่อให้ น้ำไหลลงท่อระบายน้ำเร็วขึ้น</p>	<p>- สนน.</p> <p>- สนข.ดินแดง</p>